

# Lá cờ đầu thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Thái Bình



Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được kỳ vọng là lá cờ đầu thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Thái Bình.

Khu kinh tế Thái Bình có 26 khu chức năng gồm khu công nghiệp, khu đô thị - du lịch, khu cảng và khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đã hoàn thiện quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000. Trong đó, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được Tỉnh ủy, UBND tỉnh lựa chọn để đầu tư sớm nhất với mong muốn xây dựng một mô hình kiểu mẫu tạo ra sự đột phá, truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Green I-Park đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho thực hiện thí điểm xét chọn nghiên cứu lập quy hoạch phân khu và tài trợ sản phẩm quy hoạch, đồng thời

làm căn cứ lựa chọn nhà đầu tư đối với Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái. Đây là nhà đầu tư giàu năng lực về nhân sự, giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư nước ngoài, huy động tài chính và kinh nghiệm triển khai phát triển, quản lý, khai thác hạ tầng khu công nghiệp.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái có quy mô hơn 588ha, nằm trên địa bàn xã Thụy Liên, xã Thụy Hà, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), tổng vốn đầu tư khoảng 3.885 tỷ đồng. Nhằm phát huy giá trị sử dụng đất, tỉnh chủ trương xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái trở thành khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, công nghiệp công nghệ cao. Các ngành nghề được ưu tiên thu hút đầu tư gồm

điện, điện tử, công nghệ thông tin, phần mềm tin học, công nghiệp cơ khí, lắp ráp chế tạo máy, tự động hóa, công nghiệp ô tô, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ công nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm đồ uống, dược phẩm, thực phẩm chức năng và sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao. Đó là những ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường.

Để thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp lớn, có công nghệ sản xuất tiên tiến vào hoạt động, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được quy hoạch gần 10% diện tích đất cho hệ thống giao thông, gần 2% cho hạ tầng kỹ thuật, hơn 10% cho cây xanh và mặt nước, gần 11% cho dịch vụ công cộng, còn lại là cho xí nghiệp, kho tàng,

bảo đảm đạt tiêu chuẩn quy định của một khu công nghiệp hiện đại. Khu nhà máy sản xuất của khu công nghiệp được quy hoạch bám tuyến đường bộ ven biển và quốc lộ 39 là vị trí đắc địa giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong lưu chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu. Toàn bộ khu đất này có diện tích gần 400ha sẽ dành ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn và các doanh nghiệp phụ trợ vào đầu tư, tạo ra chuỗi sản xuất liên hoàn.

Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được các nhà đầu tư đánh giá có nhiều thế mạnh, là điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất trong Khu kinh tế Thái Bình. Liên Hà Thái nằm trên tuyến đường bộ ven biển trực tiếp kết nối vùng kinh tế biển các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh và là đầu mối giao thông đối ngoại quan trọng, chủ yếu của cả Khu kinh tế Thái Bình. Liên Hà Thái còn nằm liền kề cảng biển Diêm Điền, gần sông Diêm Hộ, cách sân bay quốc tế Cát Bi, cảng nước sâu Lạch Huyện (Hải Phòng) khoảng 40km. Đây chính là địa thế vô cùng thuận lợi cho các nhà đầu tư vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa bằng cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

Ông Bùi Thế Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green I-Park cho biết: Với vị trí đắc địa, diện tích đất đủ lớn, quy hoạch đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái đang tạo ra sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư thứ cấp nghiên cứu và quyết định đầu tư vào Khu công nghiệp - đô thị - dịch

vụ Liên Hà Thái. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến các nhà đầu tư có thương hiệu mạnh, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao như: Công ty TNHH Greenworks Việt Nam đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị làm vườn, gia dụng thông minh với diện tích đất đăng ký 10ha; Công ty TNHH Iishintech Việt Nam đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe, diện tích đất đăng ký 20ha; Công ty TNHH J&B Drive Vina đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công, lắp ráp thang máy xây dựng, hệ thống máy BMU, cầu thang di động, thang bộ di động, các loại trang thiết bị vận chuyển, diện tích đất đăng ký 30ha...

Theo tính toán của đơn vị tư vấn lập quy hoạch, hiệu quả đầu tư của dự án đạt gần 10.000 tỷ đồng từ doanh thu hoạt động bao gồm cho thuê đất công nghiệp và dịch vụ công nghiệp, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng. Dự kiến khi đi vào hoạt động, mỗi năm Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái sẽ đóng góp cho ngân sách trên 432 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50.000 lao động.

Với quyết tâm xây dựng Liên Hà Thái trở thành khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, thu hút nhanh và nhiều nhà đầu tư lớn, chất lượng cao vào hoạt động, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này. Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được kỳ vọng là lá cờ đầu "truyền lửa" cho các nhà đầu tư khác tiếp tục xây dựng các khu chức năng, góp phần đưa Khu kinh tế Thái Bình trở thành khu kinh tế năng động, phát triển hàng đầu của cả nước, tạo xung lực cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

KHÁC ĐUẬN

**Ông Vũ Thanh Vân, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy**

Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được kỳ vọng tạo sự đột phá rất lớn cho huyện Thái Thụy cả về phát triển kinh tế, việc làm và đời sống của nhân dân cũng như thay đổi diện mạo nông thôn. Chính vì vậy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành chức năng tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, cơ bản toàn bộ diện tích của Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái giai đoạn 1 đã hoàn thành công tác kiểm đếm, lên phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thu hồi đất bàn giao cho nhà đầu tư; các tầng lớp nhân dân trong vùng dự án đồng thuận cao. Để sớm đưa dự án vào hoạt động và phát huy hiệu quả, thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng của huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng và thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch và đúng tiến độ.

**Ông Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thụy Liên (Thái Thụy)**

Thời gian qua, chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công khai thông tin về dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái nên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, nhất là các hộ dân có đất trong diện thu hồi đều đồng thuận, phấn khởi tiếp nhận dự án vào đầu tư và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng của huyện triển khai các bước đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án một cách minh bạch, công khai, nhanh gọn theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho 448 hộ dân có đất trong diện thu hồi đợt 1. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu, tổng hợp nhu cầu của người dân để đề nghị với các cơ quan chức năng có phương án đảo tạo nghề cho lao động của địa phương giúp bà con chuyển đổi nghề nghiệp, tạo cơ hội việc làm ở các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp, góp phần ổn định cuộc sống.

HÀ THANH

# Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố phát triển



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình).

Những năm qua, môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố Thái Bình được cải thiện mạnh mẽ, cùng với đó các doanh nghiệp có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố đã khẳng định vai trò quan trọng, là hạt nhân trong phát triển kinh tế, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay thành phố có gần 2.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, gấp 1,46 lần năm 2015, hoạt động trên các lĩnh vực, ngành nghề đa dạng như sản xuất bia, rượu, nước giải khát, sợi dệt, may mặc, giấy da xuất khẩu, vật liệu xây dựng, bất động sản, cơ khí, vận tải, chế biến sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, công nghiệp phụ trợ... Hàng năm, các doanh nghiệp đóng góp trên 60% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong đó, Hội Doanh nghiệp

thành phố luôn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp. Thành lập năm 2018, đến nay Hội đã phát triển lớn mạnh, thu hút trên 140 hội viên, với những hoạt động thiết thực như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp hội viên nâng cao kiến thức pháp luật về đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, sản xuất, kết nối doanh nghiệp hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nhau. Đặc biệt, Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Hội thường xuyên phối hợp với UBND thành phố trong việc cập nhật, công khai mọi chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch trên địa bàn giúp các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển. Năm bắt tình hình

sản xuất, kinh doanh để báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố có giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố cho biết: Mặc dù là một hội non trẻ nhưng Hội đã có những đột phá trong các hoạt động, đi đầu so với các huyện trong tỉnh về công tác phối hợp với cơ quan nhà nước, kết nối doanh nghiệp với chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục để đồng hành cùng phát triển bền vững. Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và tạo không khí thi đua, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm, bảo đảm đời sống cho người lao động. Các doanh nghiệp hội viên đa phần có quy mô vừa và nhỏ nên có thể thích ứng kịp thời hơn đối với những thay đổi của tình hình thực tế

và nhờ đó ứng phó tốt hơn với những biến động. Các doanh nghiệp đã nỗ lực, chủ động tự thay đổi, đi đầu về đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong sản xuất, kinh doanh.

Sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền thành phố và Hội Doanh nghiệp đã tạo động lực để doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục tin tưởng, có những hướng đi phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển của thành phố trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá; tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt gần 39.400 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trên 1.648 tỷ đồng, đạt 85,7% dự toán, bằng 82,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh là một sản phẩm để chia sẻ thành công, hỗ trợ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, Hội còn phát động, tập hợp doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Dịp tết Nguyên đán 2020, các doanh nghiệp hội viên đã ủng hộ hơn 2.000 suất quà, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ hơn 1 tỷ đồng để thành phố tổ chức bữa phước hóa. Dịp tết Trung thu vừa qua đã ủng hộ hơn 1.000 suất quà, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng tặng các cháu ở Làng trẻ SOS, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam và trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ hơn 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung...

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang nỗ lực hết mình, góp sức giúp kinh tế thành phố từng bước phục hồi, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, tạo khí thế và động lực mới trong chặng đường phát triển tiếp theo. Trong đó, Hội Doanh nghiệp thành phố tiếp tục là mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện, cơ hội hợp tác, liên kết trong quá trình phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, đóng góp xây dựng và phát triển thành phố xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

ĐỨC ĐUNG

# Hiệu quả dạy nghề chăn nuôi, thú y cho nông dân

Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi nên nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sang đối tượng chăn nuôi khác để ổn định nguồn thu. Tuy nhiên, do chăn nuôi theo hình thức tự phát, chưa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã mở lớp dạy nghề nhằm trang bị và bổ sung kiến thức về chăn nuôi, thú y cho nông dân.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Qua khảo sát thực tế nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, năm 2020 Chi cục đã mở lớp dạy nghề "Nuôi và phòng trị bệnh cho gà" cho các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh. Tham gia học nghề, các học viên được Chi cục cấp phát đầy đủ các vật tư, dụng cụ chăn nuôi như gà giống, măng ăn, măng uống, vắc-xin phòng bệnh, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ vận chuyển kiến thức học được vào hoạt động chăn nuôi. Thông qua lớp dạy nghề nhằm cung cấp cho người chăn nuôi những kiến thức về kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc, sử dụng các loại thuốc thú y, kỹ thuật phòng và trị bệnh cho gà, từ đó áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để phát triển sản xuất chăn nuôi ở quy mô lớn hơn, ổn định, nâng cao thu nhập và từng bước làm giàu.

Để các lớp dạy nghề phát huy hiệu quả cao, người nông dân hứng thú học tập và tiếp thu đầy đủ kiến thức, Chi cục đã phân công cán bộ là kỹ sư chăn nuôi, bác sĩ thú y giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia giảng dạy. Bà Phạm Thị Loan, Quyền Trại trưởng Trại Chăn nuôi và Thú y huyện Đông Hưng cho biết: Với phương châm "cầm tay chỉ việc", trong thời gian dạy nghề, ngoài việc giảng dạy lý thuyết cơ bản trong nuôi và phòng trị bệnh cho gà, chúng

tôi dành chủ yếu thời gian đến trực tiếp khu chăn nuôi của bà con nông dân, hướng dẫn cụ thể các phương pháp thiết kế, xây dựng chuồng trại, kỹ thuật nuôi, chăm sóc, tiêm vắc-xin, chế biến khẩu phần ăn cho từng giai đoạn phát triển của gà, cách vệ sinh, phòng trị bệnh, xử lý chất thải chăn nuôi... Qua đó tạo điều kiện cho các học viên được quan sát và thực hành ngay trên đàn gà của gia đình.

Ông Phạm Văn Lý, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết thêm: Năm 2020, Chi cục tổ chức 11 lớp dạy nghề "Nuôi và phòng trị bệnh cho gà" với hơn 330 học viên là các hộ chăn nuôi trên địa bàn 8 huyện, thành phố tham gia. Chi cục đã cấp phát hơn 8.000 con gà giống có độ tuổi từ 2 - 4 ngày (25 con/học viên) để các học viên có cơ hội áp dụng thực hành. Quá trình dạy nghề, Chi cục thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đạt được của các lớp học. Sau 3 tháng đào tạo nghề (từ tháng 7 - 10/2020) cho thấy, các học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn thực hiện thuần thục các thao tác nuôi và phòng trị bệnh cho gà. Kết quả cụ thể, đàn gà cấp phát cho các

học viên sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ chết thấp, đạt trọng lượng trung bình từ 2,8 - 3,5kg/con. Kết thúc khóa học, các học viên được kiểm tra đánh giá kiến thức và được Chi cục cấp giấy chứng nhận nghề nếu đạt yêu cầu.

Là một trong những học viên được tham gia lớp học nghề, bà Nguyễn Thị An ở thôn Kim Ngọc 1, xã Liên Giang (Đông Hưng) cho biết: Trước đây, gia đình tôi thường nuôi gà theo phương pháp truyền thống với số lượng vài chục con. Do chưa nắm được các quy trình kỹ thuật như cách chọn giống, sử dụng thuốc thú y, phòng trị bệnh cho gà nên chi phí sản xuất cao, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Được tham gia lớp học, tôi thấy những kiến thức rất thiết thực, gắn gũi với thực tiễn chăn nuôi hàng ngày tại gia đình, công dụng được công tác phòng, chống dịch bệnh, phát hiện và điều trị các loại bệnh thường gặp ở đàn gia cầm, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Thời gian tới, tôi sẽ áp dụng kiến thức học được để mở rộng quy mô chăn nuôi, từ đó tăng thêm thu nhập.

THANH HUỖN



Cán bộ chăn nuôi thú y hướng dẫn nông dân phương pháp chăm sóc và theo dõi từng giai đoạn phát triển.